

# CHUA NHẬT, Ngày 30 Tháng Ba, 2025 TUẦN THỨ TƯ MÙA CHAY—NĂM C

## CHIA SẺ LỜI CHÚA

Trong khi tôi đang đổ đầy bình xăng cho xe tôi, một người đàn ông trông có vẻ hơi chán nản tiến đến gần tôi. Ông ấy hỏi, "Tôi có thể chia sẻ với anh, tôi chứng ngôn về việc Thiên Chúa tốt lành như thế nào không?" "Được thôi", tôi trả lời một cách hoà nghi. Ông ấy tiếp tục kể cho tôi nghe rằng, ông ta đã từng là một người nghiện rượu và ma túy, và Thiên Chúa đã chữa lành cho ông ấy; giờ thì ông ấy đã cai nghiện được bốn năm. Ông ấy nói, "Tôi không xứng đáng, nhưng giờ tôi đã là một con người khác. Ôi, Thiên Chúa thật tốt lành! Chúc anh một ngày thứ Tư tuyệt vời nhé!" Vài phút sau, khi tôi lái xe đi, tôi thấy ông ấy đang mỉm cười và đưa cho một người vô gia cư một ít tiền. Tôi phải đối mặt với một sự lựa chọn: hoặc ra ông ấy đã là một kẻ lừa đảo hoàn toàn hay là Chúa đã thay đổi ông ấy. Có điều gì đó đã xảy ra với ông ấy, và nó không có vẻ giả tạo. Có lẽ đó chính là tác động của Thiên Chúa. — Khi Chúa Giêsu chữa lành người mù bẩm sinh, người đàn ông này trở thành một thách thức đối với tất cả mọi người mà ông ta đối diện. Họ phải quyết định. Ông có phải là người mù mà họ đã biết trước đây không? Ai đã chữa lành cho ông và bằng cách nào? Và địa vị của người có thể chữa lành những bệnh tật như vậy là gì? Chúng ta không nên ngạc nhiên trước cơn bão nghi ngờ, hận thù và thù địch xoay quanh người đàn ông được chữa lành—đó là điều thường xảy ra khi Chúa Giêsu chữa lành cho bất cứ ai đó cho đến hiện đại. — Giống như chúng ta thường làm, các nhà lãnh đạo tôn giáo đối đầu với người đàn ông được chữa lành tuyên bố rằng Chúa không làm việc này. Họ hỏi người mù với sự chế giễu và khinh miệt, "Ông sinh ra hoàn toàn trong tội lỗi, và ông đang cố gắng dạy chúng tôi sao?" (Gioan 9:34). Và họ trực xuất anh ta ra. — Khi Chúa Giêsu thực sự tác động việc Ngài làm trong cuộc sống của chúng ta, trong chính chúng ta hoặc chung quanh chúng ta, chúng ta hãy nên chấp nhận ân điển đó, hãy ngợi khen và cảm tạ vì sự biểu hiện tuyệt vời này của lòng nhân từ của Ngài.

**Thử thách Mùa Chay:** Hãy nghĩ vì một bối cảnh trong cuộc sống Chúa đã chữa lành cho bạn. Có lẽ Người đã chữa chúng ta khỏi dạng ích kỷ, một căn bệnh về thể xác, hoặc một sự kiện nào đó chẳng. Trong Tuần này, bạn hãy tìm đến một người mà bạn có thể chia sẻ chứng ngôn đó, và chia sẻ sự việc. Không gì phải lo lắng, nếu như họ không chấp nhận rằng chính Thiên Chúa đã thực hiện sự việc này.  
—Linh Mục John Muir ©LPi chia sẻ về Gioan 9:1-41

## MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- \* **Cộng đoàn ĐMLT đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay vào lúc 8 giờ tối theo lịch trình như sau :**
  - + Thứ Sáu ngày 4 tháng Tư : PT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
  - + Thứ Sáu ngày 11 tháng Tư: Ban Thường Vụ
- ⇒ **Chủ Nhật, mồng 6 Tháng Tư, 2025 :**  
**Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ**
- ⇒ **Chúa Nhật, Ngày 13 Tháng 4, 2025 : Chúa Nhật Lễ Lá**  
**Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều như thường lệ.**
- \* **Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 4, 2025 : Cộng Đoàn đọc kinh chung vào lúc 7g00 tối – tại nhà nguyện**  
**THÁNH LỄ VIỆT NGỮ vào lúc 5:00 giờ chiều CHỦ NHẬT hằng tuần**



## NHÂN HẬU

Những người tội lỗi được mời,  
Ăn năn hối cải, đổi đời canh tân.

Các thầy biệt phái dự phần,  
Nghĩ mình công chính, không cần phải lo.

Dụ ngôn Chúa dạy thước đo,  
Người con trai thứ, chia kho gia tài.

Tiêu pha xa xỉ sòng bài,  
Ăn chơi phung phí, tiêu xài phá tan.

Đến khi sạch túi khóc than,  
Bạn bè hắt hủi, miên man khổ nghèo.

Vào miền xin chỗ chẵn heo,  
Muốn ăn cận bã, đói meo trong lòng.

Hồi tâm hoá cải ước mong,  
Trở về mái ấm, bên lòng cha yêu.

Quyết tâm dứt bỏ mọi điều,  
Về nhà xin lỗi, con tiêu hết tiền.

Cha già đối xử nhân hiền,  
Ôm con tha thứ, ân thiêng đổ tràn.

Người anh ghen tị trách than,  
Công bằng phán đoán, thể gian nội tình.

(LM. Trần Việt Hùng chia sẻ theo Luca 15:1-3,11-32)

## CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG BA, 2025

### Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng

Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình tan vỡ có thể tìm ra phương thuốc chữa lành vết thương của họ thông qua sự tha thứ, tái khám phá những món quà của nhau ngay cả trong sự khác biệt của họ.

## TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

March 22 & 23, 2025

Trong Các Thánh Lễ : \$ 11,219.00

Qua Trang Mạng : \$ 960.00

Quý vị có thể dâng cúng

qua trang mạng : [www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)



Mọi thắc mắc liên quan đến các  
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi  
thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc

Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng  
Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100

để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



**BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN** — Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng  
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường